

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến! Hôm nay là Chúa nhật 27 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhiệt thành chăm sóc "Vườn nho" là Hội Thánh Chúa ở trần gian. Chúa nhờ mỗi người giúp cho Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển, được thêm nhiều người tin thờ Chúa, được sinh nhiều hoa trái phần rỗi cho anh chị em chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt tâm chăm sóc vườn nho Hội Thánh Chúa, là rao giảng đạo Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng và bằng việc tông đồ bác ái hàng ngày của chúng ta.

CA NHẬP LỄ (Et 13, 9.10-11)

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

BÀI ĐỌC I (Is 5, 1-7)

Trích sách Tiên tri Isaia

Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn, anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đập nho.

Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?

Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi : hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tia cành nhỏ cỏ, gai góc mọc um tùm ;

sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en đó; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là dân xứ Giu-đa.

Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vắng tiếng khóc than.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA (Tv 80, 9 +10; 15+16; 18+19)

Đáp: Vườn nho của Chúa là nhà Israel

1. Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai-cập, đui chur dân, lấy chỗ mà trồng, nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả.
2. Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh.
3. Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu là con người được Chúa ban sức mạnh. Chúng con nguyện chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài.

BÀI ĐỌC II (Pl 4, 6-9)

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Đó là lời Chúa.

Alleluia (Ga 15, 16)

Alleluia, alleluia! - Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. - Alleluia.

PHÚC ÂM (Mt 21, 33-43)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khí ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đập nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trở đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’ Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?

“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

Đó là lời Chúa.

CA HIỆP LỄ (1 Cr 10, 17)

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều Người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một chén rượu mà thôi.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh Chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin cho được ơn khôn Ngoan / ngõ hầu biết lấy tình yêu đáp trả Tình yêu. / Trong tâm tình đó, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

+ **CD:** Lòng thương xót Chúa vô biên, tuôn đổ xuống hết thảy mọi người.

1. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng / Ngài hằng đổ đầy tình thương của Ngài xuống trên cuộc đời chúng con. / Để chúng con quảng đại chia sẻ ân sủng đó với nhau / bằng một con tim biết tha thứ.
2. Xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành xuống trên anh chị em lao động chúng con / đã hết lòng cố gắng cho xã hội và tha nhân. / Nhờ một lòng trung thành trong công việc, / cuộc đời chúng con trở thành lời ca ngợi, tri ân Chúa.
3. Lạy Thiên Chúa, xin đoái nhìn đến những nạn nhân đang chịu những tổn thương sâu sắc về tinh thần cũng như thể xác / do tình trạng phân biệt chủng tộc và nạn bạo lực tình dục dẫn đến. / Xin cho Lời Chúa trở thành suối nguồn ủi an và là ánh sáng chữa lành / những vết thương hằn kín bên trong họ.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, / bởi lòng Cha hằng từ bi – nhân ái, xin đoái nhìn và thêm sức nâng đỡ cho chúng con / là những kẻ yếu đuối xa đàng tội lỗi. / Để chúng con trở về, một lòng đi theo Con Chúa, mà công bố Tin Mừng Tình yêu của Người / cho hết mọi người chúng con gặp gỡ.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lịch phụng vụ trong tuần

9/10 X Thứ Hai Tuần XXVII TN

Bđ I: Gn 1,1-2,1.11

P Æ: Lc 10,25-37

10/10 X Thứ Ba Tuần XXVII TN

Bđ I: Gn 3,1-10

P Æ: Lc 10,38-42

11/10 X Thứ Tư Tuần XXVII TN

Bđ I: Gn 4,1-11

P Æ: Lc 11,1-4

12/10 X Thứ Năm Tuần XXVII TN

Bđ I: Mt 3,13-20a

P Æ: Lc 11,5-13

13/10 X Thứ Sáu Tuần XXVII TN

Bđ I: Ge 1,13-15;2,1-2

P Æ: Lc 11,15-26

14/10 X Thứ Bảy Tuần XXVII TN

Bđ I: Ge 4,12-21

P Æ: Lc 11,27-28

15/10 X CHÚA NHẬT XXVIII TN

Bđ I: Is 25,6-10a

Bđ 2: Pl 4,12-14.19-20

P Æ: Mt 22,1-14

(hoặc Mt 22,1-10)

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

年間第27主日 A年

"Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng,
vì nghĩ rằng: 'Chúng sẽ nể con ta.' (Mt 21,37)



Tranh : “ Vườn Nho “
Tác giả miêu tả dụ ngôn vườn nho.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A
8.10.2023